



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561

ปีที่: 11 ฉบับที่: 14823

Col.Inch: 32.28 Ad Value: 50,034

หัวข้อข่าว: 'ขอนแก่น'เปิดถนนยางพารา

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 150,102

คลิป: สี่สี่

'ขอนแก่น'เปิดถนนยางพารา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ถนนบนคันคลอง (ฝั่งซ้าย) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีเปิดการใช้ถนน ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าวแล้วเสร็จในระยะทาง 3 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนรวม 10,937,643 บาท เชื่อมต่อระหว่าง ต.เมืองเก่า ต.พระลับ และเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ถนนยางพาราบนคันคลอง RMC ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2 เป็น 1 ใน 13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเชื่อมต่อ 3 ตำบลของ อ.เมืองขอนแก่น ที่มีส่วนผสมของยางพารา 5% ถนนมีความกว้าง 6 เมตร แบ่งเป็นผิวจราจร 6 เมตร และไหล่ทาง 1.5

เมตร ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร สามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราเฉพาะถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ได้ถึง 11.25 ตัน โดยจัดเป็นโครงการในการปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ที่ใช้งานมานานกว่า 15 ปีที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่รับผิดชอบ

นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถนนในความรับผิดชอบของกรมชลประทานทั่วประเทศมีทั้งหมดประมาณ 9,000 กิโลเมตร ในจำนวนนี้ลาดยางไปแล้ว 6,000 กิโลเมตร คงเหลือเป็นถนนลูกรังประมาณ 2,600 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตชลประทานการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตชลประทาน จึงมีแนวทางของงานดำเนินงานที่จะเป็นการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมที่สำคัญ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบายของทางรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย



ถนนยางพารา - นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีเปิดใช้ถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ซึ่งใช้ยางพาราในการปรับปรุงผิวจราจร ระยะทาง 3 กม. เชื่อมระหว่าง ต.เมืองเก่า-ต.พระลับ และเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39 ฉบับที่: 13684

Col.Inch: 15.79 Ad Value: 14,211

ภาพขาว: สมัชชา ANRPC

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 42,633

ศิลปิน: ชาว-ดำ



สมัชชา ANRPC : พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:14

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ...

R Y T 9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

ThaiPR.NET การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัคร

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ

20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561

นี้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 15:49:33 น.

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

นายถกรณ์ ธรรมกรวิฑิต รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลัดยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ
20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อ
สนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตรา
ดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อ
ปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้
ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคา
ยาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในมาตรการผลักดันราคาของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบ
การในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด
และส่งผลให้ราคาของในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่า
โครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11
ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000
ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:14

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ..

นายณกรณ์ กล่าวย้าว่า "ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าสมัครร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561"



ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์	ปฏิทินข่าว	ฝากข่าวประชาสัมพันธ์	PR Scoop	
ทั่วไป	การเงิน/หลักทรัพย์	บันเทิง	ท่องเที่ยว	ราชการ
				ไลฟ์สไตล์
				ไอที
				สินค้า
				การศึกษา
				อสังหา
				สุขภาพ

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

Like 0 Share Tweet G+

การยางแห่งประเทศไทย — 10 ตุลาคม 2018 15:49

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิดยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับ การชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)

นายณกรณ์ กล่าวย้่าว่า "ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าสมัครร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561"

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: กยท.



newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ทั่วไป สินค้า บันทึกลง ไอที หุ่น โลหะสแตนเลส สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือน ธันวาคม 2561 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๔๙ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Share 0](#)

[Like 0](#)

[Tweet](#)

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิดยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับ การชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)

นายณกรณ์ กล่าวย้ว่า "ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าสมัครร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:19

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว

ThaiPR.NET บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 15:51:15 น.



รูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ. เชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ต. แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ. เชียงราย

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมทั้งพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคม



ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้นยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

"นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ" ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ. เชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย โดยมีนายสายอินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จ. เชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางการขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามสามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:20

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ...

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stocks Lifestyle Telecom Energy Properties Automotive

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 10, 2018 15:49

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

นายถกรณ์ ตรีกรวิวิท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)

นายถกรณ์ กล่าวย้ำว่า "ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:22

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop



ทั่วไป การเงิน/หลักทรัพย์ บันเทิง ท่องเที่ยว ราชการ โลฟไฟต์ส์ ไอที สินค้า การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ



บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

Like 0 Share

Tweet G+

การยางแห่งประเทศไทย — 10 ตุลาคม 2018 15:51



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ. เชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ด. แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ. เชียงราย

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกเป็น 13 ประเทศ รวมทั้งที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน

ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกริดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:22

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: บี๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

"นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ" ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ. เชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย โดยมีนายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จ. เชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:23

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการยาง(ยางแห้ง) โค้งสุดท้ายธ.ค.นี้.



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้

กยท.เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการยาง(ยางแห้ง) โค้งสุดท้ายธ.ค.นี้.

สยามรัฐออนไลน์ 10 ตุลาคม 2561 14:53 ภูมิภาค



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:23

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการยาง(ยางแห้ง) โค้งสุดท้ายธ.ค.นี้.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตรายาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)

นายณกรณ์ กล่าวย้่าว่า “ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าสมัครร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:24

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ทั่วไป สินค้า บันทึกลง ไอที หุ่น โลหะสแตนเลส สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๑ น.



กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ. เชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ต. แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมทั้งพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาการค้ายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็บภาษีของตลาด

รหัสข่าว: I-181011001254

หน้า: 1/2



สินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการ สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

"นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ" ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ. เชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย โดยมีนายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จ. เชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties

บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 10, 2018 15:51



กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ. เชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ด. แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ได้ต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมทั้งพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาการค้ายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โดยตรงต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการ สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

"นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ" ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเจลิ้ม เจลิ้มสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ. เชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย โดยมีนายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จ. เชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:31

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการยางแห่งร่วมโครงการสินเชื่อ วงเงิน 2 หมื่นลพ. โค้งสุดท้ายภายในธ.ค.นี้

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา กองเที่ยว



infoquest

กยท.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการยางแห่งร่วมโครงการ สินเชื่อ วงเงิน 2 หมื่นลพ. โค้งสุดท้ายภายในธ.ค.นี้

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 10 ตุลาคม 2561
14:10:50 น.

นายถกรณ์ ธรรมกิจวิฑิต รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตรายาง เปิดเผยว่า กยท. เปิดรับสมัครโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห่ง)
วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท โค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

"ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมี
คุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้น
ที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้
ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม 2561"

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง
(ยางแห่ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะ
สั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง
(ยางแห่ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับ การชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการ
ชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห่ง) และรัฐบาลในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผล
โดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยาง
ออกจากกระบวน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำ
มาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการ
ลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มี
เสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจาก
ระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห่ง 350,000 ตัน จากผลผลิต
ทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห่ง)

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317
อีเมล: rachada@infoquest.co.th--



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

AC NEWS <http://www.acnews.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่สิบสี่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10:11

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โค้งสุดท้าย ธ.ค....



หน้าหลัก เศรษฐกิจ/การเงิน/กองทุน การตลาด/ไอที/ยานยนต์ โดฟัสไคล์/ท่องเที่ยว/กีฬา

กยท. เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โค้งสุดท้าย ธ.ค. ศกนี้



การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระคืนทั้ง



เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกัน แก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)

นายณกรณ์ กล่าวย่ำว่า “ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ธันวาคม 2561”

บันทึกโดย : Admin วันที่ : 11 ต.ค. 2561 เวลา : 09:54:22



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THE MOMENTUM <http://www.themomentum.co>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:20

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ไอเดียเจ๋งๆ จากนักเรียนอาชีวะ นำยางเก่ามาสร้างฝายกั้นน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ

The MOMENTUM



ไอเดียเจ๋งๆ จากนักเรียนอาชีวะ นำยางเก่ามาสร้างฝายกั้นน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ

IN FOCUS

- ไอเดียที่พบบ่อยๆ เมื่อมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว เริ่มมีข้อเสนอซำๆ คือ นำยางเก่ามาสร้างบังเกอร์ เป็นแนวรั้วสำหรับหลบกระสุนและลดแรงเสียดทานจากระเบิด ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงดังที่พบมากในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ แต่ไอเดียนี้ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับภูมิภาคอื่นๆ เท้าไร
- การประกวดครั้งหลัง ปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ช่วยไขโจทย์ของการใช้วัสดุดิบให้คุ้มค่า ผนวกตัวกันกับการหาวิธีแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ จนได้รับการต่อยอดออกมาเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำจากยางรถยนต์
- งานลักษณะนี้ดูเป็นสเกลเล็กมากๆ แต่ก็ทำให้กระตุ้นให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาช่วยคิดหาแนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับโจทย์ของการใช้วัสดุสิ่งของโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THE MOMENTUM <http://www.themomentum.co>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:20

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: โดดเดี่ยวจากห้กเรียนอาชีพ น้ายางเก่ามาสร้างฝายกันน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ

แม้เทรนด์รักษ์โลกจะมาแรง แต่การทำตัวไม่สร้างภาระให้โลกก็ใช่ว่าจะง่าย แม้มีสิ่งของจำนวนมากที่เราอาจเลือกใช้ชีวิต 'หยุด' หรือลดละการใช้งานได้ เช่น เทรนด์ลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์แบบใช้แป๊บเดียวทิ้ง แต่ยังมีวัสดุสิ่งของอีกจำนวนมาก ที่การหยุดบริโภคหรือใช้งานแทบเป็นไปไม่ได้เลย

แต่นั้นไม่ได้เป็นข้อยกเว้นให้เราละเลยและดำเนินไลฟ์สไตล์แบบเปลืองทรัพยากรโลกต่อไปได้ เพราะถึงอย่างไร ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นโจทย์ของศตวรรษที่ 21 ที่มนุษยชาติต้องรับผิดชอบร่วมกันและช่วยกันทบทวนให้การใช้ทรัพยากรเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ทั้งบุคคลและภาครัฐก็จำนวนไม่น้อยหันมาใส่ใจในแนวคิดของ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ตั้งหลักคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นก่อนจะเริ่มกระบวนการผลิต สิ่งของสักชิ้นว่า เมื่อเรานำทรัพยากรมาผลิตสิ่งของหนึ่งๆ แล้ว ในวันที่ของนั้นๆ เสื่อมสภาพ จะทำอย่างไรให้สามารถนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาสู่ระบบการผลิตอีกครั้ง โดยเหลือขยะตกค้างให้น้อยที่สุด



สำหรับ 'มิชลิน' ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ เมื่อต้องคิดโจทย์ที่จะพยายามรักษาสิ่งแวดล้อม ก็พบว่า คงไม่อาจใช้วิธีรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก ให้หยุดใช้ เพราะนอกจากจะไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจแล้ว ยางยังเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตประจำวัน สามารถนำมาเป็นวัสดุสำหรับการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ หรือหากจะประหยัดการใช้งานยางรถยนต์ ก็อาจต้อง ปรับที่โครงสร้างใหญ่ เช่น มีระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพให้รองรับได้ทั้งการสัญจรของบุคคล และการสัญจรของภาคอุตสาหกรรม แต่สำหรับหน่วยย่อย เราต่างก็มักใช้บริการรถยนต์ส่วนตัวและแท็กซี่ ก็ทำให้ต้องเพิ่มการบริโภคใช้จ่ายออกไปโดยยากที่จะหลีกเลี่ยง

ขณะที่เรายุติการใช้งานที่รบกวนโลกได้ไม่มากนัก สิ่งที่ภาครัฐและอุตสาหกรรมเริ่มคำนึงถึงคือ การพยายามใส่แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปในระบบการผลิต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THE MOMENTUM <http://www.themomentum.co>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:20

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ไอเดียเจ๋งๆ จากนักเรียนอาชีวะ นำยางเก่ามาสร้างฝายกันน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ

เมื่อหยุดใช้ไม่ได้ จะใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าได้อย่างไร

สำหรับยางรถยนต์ธรรมดาๆ ที่เราใช้กันทุกวันนี้ ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยแล้ว สามารถนำมารีไซเคิลได้สองรอบ แต่ก็เหลือยางที่ใช้งานแล้วไม่ได้อีกเป็นจำนวนมาก นี่จึงเป็นอีกโจทย์ ว่าจะจัดการใช้ประโยชน์จากยางเก่าเหล่านี้ โดยวิธีใด

ที่ผ่านมา มีขลีนมีกิจกรรมชวนให้เยาวชนช่วยกันคิดไขโจทย์เรื่องนี้ โดยจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางที่ใช้แล้ว

ไอเดียที่เคยชนะการประกวดในช่วงที่ผ่านมา เริ่มมีลักษณะซ้ำๆ คือ นำยางเก่ามาสร้างบังเกอร์ เป็นแนวรั้วสำหรับหลบกระสุนและลดแรงเสียดทานจากระเบิด ซึ่งก็สามารถนำไปใช้งานจริงดังที่พบมากในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ แต่ไอเดียนี้อาจไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับภูมิภาคอื่นๆ เท่าไร



ในการประกวดครั้งหลังๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวะทั่วประเทศช่วยกันเสนอแนวคิดว่าจะนำยางรถยนต์เก่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ก็เริ่มปรากฏแนวคิดใหม่ๆ โดยผลงานที่ชนะการประกวดล่าสุดเป็นผลงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่ไขโจทย์ของการใช้วัสดุดิบให้คุ้มค่า ผนวกด้วยกับการหาวิธีแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ จนได้รับการต่อยอดออกมาเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำจากยางรถยนต์

หลังจากไอเดียนี้อชนะการประกวด มีขลีนก็ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พัฒนาแนวคิดนี้ต่อ สนับสนุนยางใช้แล้ว 140 เส้น มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ชุมชนในสามจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ตาก และน่าน

ทิพมล เมียงเมิน ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านเป็นที่สูงชัน หน้าฝน น้ำมักจะมาเร็วไปเร็ว ส่วนหน้าแล้งก็ขาดน้ำอย่างมาก การทำฝายชะลอน้ำช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้าง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THE MOMENTUM <http://www.themomentum.co>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:20

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ไอเดียเจ๋งๆ จากนักเรียนอาชีพะ นายางเก่ามาสร้างฝายกันน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ



ทิพมล เมียงเมิน ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

วิธีทำก็ไม่ซับซ้อน คือนายางเก่ามาวางก่อสร้างซ้อนกันให้ได้ความสูงที่เหมาะสมกับทางน้ำ หาก่อนหินไปอุดในรูตรงกลางยางเพื่อถ่วงให้กำแพงยางนี้มีน้ำหนักไม่ถูกพัดตามแรงน้ำโดยง่าย ซึ่งให้ยางทั้งหมดแข็งแรงด้วยการผูกเชือกเชื่อมร้อยกันไว้ ออกมาเป็นฝายแบบ DIY แล้วนำไปวางที่ต้นธารน้ำ

ในหน้าฝน ฝายจะช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วเกินไป และช่วยป้องกันดินสไลด์ รวมทั้งมีการนำผ้าบางมาปูเอาไว้หน้าฝาย แล้วต่อท่อมาเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรในภาคเหนือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THE MOMENTUM <http://www.themomentum.co>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:20

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: โอดี้เจ๋งๆ จากนักเรียนอาชีพฯ นำยางเก่ามาสร้างฝายกันน้ำ แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากในภาคเหนือ



งานลักษณะนี้ดูเป็นสเกลเล็กมากๆ แต่ก็ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาช่วยคิดหาแนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับโจทย์ของการใช้วัสดุสิ่งของโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อม

เมื่อเกิดโอดี้ฝายจากยางเก่า การยางแห่งประเทศไทยและมิชลินจึงทำงานกับเกษตรกรชุมชนในสามจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ตาก และลำปาง ที่ตำบลยามห้วยนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เริ่มเป็นหลักคิดที่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยเริ่มใส่ใจ และยึดถือเป็นจุดยืนขององค์กร และนี่เป็นงานระยะยาวที่จำเป็นต้องมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำหรับมิชลินเองก็ต้องคิดค้นหาวิธีผลิตยางที่ใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป็นวัสดุที่เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลแล้วผลิตใหม่ได้โดยเหลือขยะเคมีตกค้างให้น้อยที่สุด และเมื่อผลิออกมาแล้ว ก็ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุด เช่นในนาคคอาจจะมียางที่ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติออกมา และเมื่อดอกยางสึกก็ยังสามารถพิมพ์ดอกใหม่ได้เอง

FACT BOX

สูตรสำคัญของเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มคำนึงถึง จะยึดตามหลัก 4R นั่นคือ

- Reduce (การลด) เช่น ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือลดปริมาณสะสมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
- Reuse (การใช้ซ้ำ) คือวัสดุที่ผลิตออกมา สามารถนำมาซ่อมแซมแล้วใช้งานได้อีก เมื่อจะได้ลดจำนวนการผลิต
- Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการมีกระบวนการรีไซเคิลหรือปรับสภาพดัดแปลงให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อไป
- Renew (การใช้วัตถุดิบหมุนเวียน) นั่นคือการเลือกสรรวัตถุดิบที่หมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:05

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41



บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุม สมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จังหวัดเชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ได้ต้อนรับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปีของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาการค้าที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการ สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

“นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี 2561 ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ” ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดเชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางการขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:54

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ...



การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รับสมัครโค้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้



เผยแพร่ วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท) มีระยะเวลาในการชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันราคายางของรัฐบาล โดยนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน Moving stock เป็นการลดปริมาณยางในตลาด และส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ส่วนเนื้อยางแห้ง)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:54

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ..

นายณกรณ์ กล่าวย้าว่า “ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยผู้ประกอบการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-579-1576 ต่อ 312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ถึงธันวาคม 2561”